

๕๘. การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการดำเนินการ ดังนี้

๒. มีมาตรการหรือกำหนดให้เด็กปฐมวัย รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็นมาตรฐานในการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย นิรภัย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โดยการรณรงค์และอบรมให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์รับ-ส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนและเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยและกำหนดมาตรการให้ผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จึงขอประกาศมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดย กำหนดมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ดังนี้

๑. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย การให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์รับ - ส่ง เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ความ ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการใช้รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่เข้า มาติดต่อราชการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. กำหนดพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มารับ - ส่งเด็กปฐมวัยด้วย รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวก นิรภัยทุกคน และ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ติดไว้ ด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เห็น เด่นชัด และให้มีมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจังและหากมีการฝ่าฝืน อาจกำหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม ความเหมาะสม

/๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย เดินทางอย่างปลอดภัย และ “มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้ที่มีวินัยจราจร การใช้รถจักรยานยนต์เด็กทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายทักษิณ มายูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์